



Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ảnh Nguyễn Hằng

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Lễ Kỷ niệm

Ảnh Mai Hoa



Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Lễ Kỷ niệm

Ảnh Mai Hoa

TTUT, BSKKI. Trần Đỗ Kiên - Giám đốc Trung tâm và Thạc sỹ. Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trao giải cho các đội thi

Ảnh Hồng Thơm



BẢN TIN

Y TẾ LAI CHÂU





CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TTND.BSCKII. BÙI TIẾN THANH
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu

BAN BIÊN TẬP

BSCKII. NGUYỄN THẾ PHONG
BSCKI. VŨ VĂN PHI
BSCKI. TRẦN ĐỖ KIÊN
CN. ĐỖ THỊ OANH

TRÌNH BÀY

PHẠM PHƯƠNG THÚY

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698
Email: gdsclc@gmail.com

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Số: 03/GP-XBBT

do Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cấp ngày 29 tháng 01 năm 2024

In tại CN Công ty TNHH XD và TM Ngọc Hưng tại Cao Bằng
Địa chỉ: SN 55, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
In xong nộp lưu chiểu năm 2024

TRONG SỐ NÀY

Hiệu quả từ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn1

Nguyễn Thúy

Tuyên truyền Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3 Tích cực phòng, chống bệnh Lao trong cộng đồng3

Hồng Thơm

Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động y tế dự phòng5

Mai Hoa

Điểm sáng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng biên7

Nguyễn Hằng

Y tế thôn bản "cánh tay vươn dài" của hệ thống y tế cơ sở9

Bạch Mai

Phòng tiêm Safpo 28 Lai Châu mang lại lợi ích thiết thực trong công tác phòng bệnh cho Nhân dân10

Mai Hoa

Các bước tự làm xét nghiệm HIV tại nhà ...12

Hồng Hải - Mai Hoa

Tin hoạt động12

Ảnh bìa 1: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ảnh Nguyễn Hằng



Đồng chí Chu Lê Chinh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc
Ảnh Nguyễn Hằng



Đồng chí Bùi Tiến Thanh - Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ Sở y tế trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Vũ Văn Phi
Ảnh Phương Thúy



TTƯT. BSCKI Trần Đỗ Kiên - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Dự án Quỹ toàn cầu về xét nghiệm tải lượng HIV

Ảnh Nguyễn Thúy



TS. BS Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E trực tiếp thực hiện kỹ thuật làm cầu tay cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo
Ảnh Phương Thúy

Hiệu quả từ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, thời gian qua, đã có hàng nghìn hộ trên địa bàn tỉnh đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh bảo đảm theo tiêu chuẩn, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để giúp người dân từng bước thay đổi hành vi có lợi trong việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch nông thôn, thời gian qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông cùng nhiều hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, vận động từng hộ gia đình, người dân xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; thành lập và hỗ



Công trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại Trường Trung học cơ sở xã Thèn Sin huyện Tam Đường

trợ cửa hàng tiện ích phát triển thị trường vệ sinh, cộng tác viên bán hàng về các loại nhà tiêu hợp vệ sinh; tập huấn cho các trưởng thôn/bản, cộng tác viên y tế, truyền truyền viên cấp xã về kỹ năng truyền thông sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và vệ sinh môi trường nông thôn... Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng tập trung vận động học sinh và cộng đồng thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; sử dụng và bảo quản công trình nước và vệ sinh trong trường học; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình tại trường học; theo dõi, đánh giá, báo cáo các hoạt động của Chương trình ở cấp trường. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành: Nông Nghiệp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, đến nay, nhiều công trình nước sạch, công trình vệ sinh được cải tạo, xây mới; hàng nghìn hộ dân được sử dụng nước sạch; giữ gìn vệ sinh môi trường sống, sức khỏe cộng đồng được nâng lên.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tính đến hết năm 2023: Tổng dân số toàn tỉnh: 484.728 người, trong đó, dân số nông thôn: 398.910 người. Tổng số hộ gia đình: 102.109 hộ, trong đó hộ gia đình nông thôn: 87.073 hộ. Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS) 68.819,

đạt 67,4%. Số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu HVS đạt 61,4%. Nhận thức của người dân nông thôn về vệ sinh cá nhân, hộ gia đình có chuyển biến tích cực góp phần quan trọng cải thiện các điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng 80,1%. Tổng số đơn vị cấp nước trên địa bàn: 818 công trình. Tổng số hộ gia đình được cung cấp nước sạch: 36.500/102.109; chiếm tỷ lệ 35,7%. Ngành Y tế đã tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ cho 1.819 hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây dựng 1.819 nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc 7 huyện trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần rất lớn trong việc giúp các xã, thôn bản có tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh được cải thiện, nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, đời sống và nhận thức của người dân ngày càng nâng cao cũng như chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn cùng với sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các Tổ chức Phi Chính phủ và sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai các hoạt động, phối hợp với Trung tâm y tế huyện, y tế cơ sở tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên và tăng cường truyền thông tại cộng đồng, từ đó Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đã tăng từ 31,8% (năm 2015) đến hết năm 2023 đạt 61,4%, tăng 29,6%. Góp phần cải thiện chất lượng

môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh Lai Châu vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, tồn tại và thách thức không nhỏ như: Nhận thức của người dân còn rất hạn chế trong việc xây dựng, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhiều nơi, người dân còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và các Chương trình, Dự án. Hành vi, thói quen sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng của người dân còn chưa phổ biến nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương ở một số nơi còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác vệ sinh môi trường nói chung và vận động Nhân dân xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh nói riêng. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi vệ sinh và nước sạch nông thôn của người dân bằng nhiều hình thức phù hợp, trong khi nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này nhiều hạn chế.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra và duy trì những thành quả đã đạt được trong thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề vệ sinh và nước sạch nông thôn, tỉnh Lai Châu sẽ tập trung hoàn thiện chính sách và thể chế, tăng cường năng lực các tổ chức cơ sở... để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương./.

Nguyễn Thúy

Tuyên truyền Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3 Tích cực phòng, chống bệnh Lao trong cộng đồng



Bác sỹ Bệnh viện Phổi tỉnh
Chụp X-quang phổi cho bệnh nhân

Thời gian qua, công tác phòng, chống lao đã được ngành Y tế tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức cảnh giác trước mối nguy hiểm của căn bệnh Lao. Bên cạnh đó, công tác thu dung và điều trị cũng được ngành Y tế chú trọng tích cực thực hiện. Mạng lưới phòng, chống lao trên địa bàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bao phủ từ tuyến tỉnh đến các thôn bản trong tỉnh và được duy trì hoạt động thường xuyên, qua đó phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh lao để kịp thời điều trị với trên 90% bệnh nhân lao khỏi bệnh.

Theo số liệu của Bệnh phổi tỉnh, năm 2023, toàn tỉnh đã khám sàng lọc lao tại các tuyến 2.241 lượt người. Xét nghiệm đờm được: 4.280 lam; trong đó, phát hiện 157 bệnh nhân lao AFB (+) mới, đạt 165.2 % so chỉ tiêu giao. Số bệnh nhân lao các thể khác toàn tỉnh phát hiện 43/50 trường hợp, đạt 86%. Bệnh nhân lao Phổi AFB (+) đăng ký điều trị là 149 trường hợp. Hiện tỉ lệ điều trị khỏi đối với lao phổi có bằng chứng vi khuẩn mới đạt 92,1%. Tỷ lệ

hoàn thành điều trị bệnh nhân đạt 94%.

Y sỹ Phạm Tiến Công - Trưởng trạm Y tế xã Bum Tở, huyện Mường Tè cho biết: Lao là bệnh xã hội có thể lây lan nhanh ra cộng đồng qua đường hô hấp, thời gian điều trị lâu dài, tốn kém chi phí. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh lao trong cộng đồng, hàng năm, Trạm đã tập trung tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp thôn, bản về bệnh lao cho người dân nhằm phát hiện người nhiễm lao mới. Những đối tượng nghi ngờ lao, mắc các bệnh mãn tính, gầy yếu, suy nhược hoặc những người có nguy cơ cao mắc lao được các nhân viên y tế tuyên truyền, vận động đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Năm 2023, qua khám sàng lọc, Trạm đã phát hiện 05 bệnh nhân mắc lao, giới thiệu đến Trung tâm Y tế Mường Tè điều trị tấn công, sau 2 tháng bệnh thuyên giảm, bệnh nhân được chuyển về trạm y tế quản lý và cấp thuốc điều trị tại nhà. Hiện nay, đã có 01 bệnh nhân hoàn thành điều trị.

Anh Ly Khừ Xó, bản Đầu Nậm Sả - Xã Bum Tở (Mường Tè) chia sẻ: Tôi bị ho nhiều, đau ngực, khó thở và sốt nhưng cứ nghĩ là bị ốm thông thường, cho

đến khi được cán bộ Trạm Y tế đến bản khám sàng lọc mới phát hiện những triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh lao và tôi được chuyển lên Trung tâm Y tế Mường Tè khám chẩn đoán bị mắc bệnh Lao. Do được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đến nay bệnh của tôi đã thuyên giảm. Hiện tôi đã được ra viện, hàng tháng chỉ cần đến trạm Y tế lấy thuốc uống và điều trị tại nhà.

Năm qua, Bệnh viện Phổi tỉnh tiếp tục triển khai kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử Trunat và gói kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử GeneXpert từ bệnh viện Phổi Trung ương để phát hiện bệnh nhân lao, lao kháng thuốc, lao trẻ em. Tổ chức giám sát bệnh nhân lao kháng thuốc điều trị tại nhà hàng quý theo quy định của Chương trình phòng, chống chống Lao Quốc gia. Qua đó, đã phát hiện 02 bệnh nhân lao kháng thuốc và tiếp nhận 2 bệnh nhân lao kháng thuốc chuyển về từ đơn vị khác. Trong năm, Bệnh viện bắt đầu triển khai sử dụng phần mềm quản lý bệnh nhân lao kháng thuốc nên bệnh nhân được kiểm soát điều trị, quản lý theo hệ thống chung trong toàn tỉnh. Hàng tháng, Bệnh viện triển khai báo cáo kết quả hoạt động chương trình từ đó đánh giá hiệu quả công tác phát hiện, điều trị và quản lý bệnh nhân ngoại trú tại cơ sở, kịp thời nhắc nhở, sửa chữa những sai sót trong việc triển khai công tác phòng, chống lao.

TTUT, BSKII. Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết: Nhằm tăng cường sự nhận biết của người dân và các nhóm nguy cơ cao về bệnh lao, lao kháng thuốc, bệnh phổi tắc nghẽn, hen phế quản, đồng thời tăng cường khám phát hiện, chẩn đoán, thu dung và điều trị kịp thời, củng cố, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác khám phát hiện, điều trị các bệnh hô hấp khác. Bệnh viện đã phối hợp với các

Trung tâm Y tế tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng. Các hoạt động trong buổi sàng lọc gồm phỏng vấn người có các dấu hiệu nghi lao, chụp X-quang phổi, xét nghiệm đờm tìm AFB, những trường hợp có AFB (+) được xét nghiệm GenXpert chẩn đoán lao kháng thuốc và có phác đồ điều trị. Một điều đáng lo ngại hiện nay là tình trạng kháng thuốc chống lao trong cộng đồng ngày càng phổ biến. Qua công tác khám sàng lọc hàng năm đã phát hiện những ca bệnh mới; nhiều trường hợp bệnh nặng bệnh nhân mới đến bệnh viện để điều trị, có trường hợp điều trị giai đoạn đầu thấy các triệu chứng giảm, bệnh nhân tự ý bỏ thuốc, không tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Việc này ảnh hưởng vô cùng lớn đến bệnh nhân Lao đa kháng thuốc và gia đình của họ cũng như cộng đồng.

Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trong cộng đồng, để mọi người ý thức được rằng bệnh Lao là căn bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi, nhưng sẽ là hiểm họa nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác. Muốn thực hiện được nhiệm vụ đó, đòi hỏi không chỉ riêng ngành Y tế, mà còn cần có sự đồng lòng, chung sức của cả cộng đồng, các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội cùng phối hợp hành động. Theo đó, tất cả bệnh nhân Lao cần được tiếp cận xét nghiệm chẩn đoán nhanh bệnh Lao bằng kỹ thuật sinh học phân tử và điều trị, bao gồm liệu trình điều trị hoàn toàn bằng thuốc uống cho bệnh nhân Lao kháng thuốc và các chăm sóc cần thiết. Đây là vấn đề về công bằng xã hội, là nền tảng của mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân của WHO, nhằm nhanh chóng cải thiện việc tiếp cận với dịch vụ y tế và san bằng khoảng cách trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hồng Thơm

Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động y tế dự phòng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND, ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Lai Châu trên cơ sở sáp nhập 7 đơn vị có cùng chức năng Y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế. Trong quá trình 5 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc Sở Y tế, sự giúp đỡ về chuyên môn của các Cục, Vụ, Viện Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong ngành, Trung tâm đã có sự phát triển toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhất là công tác y tế dự phòng, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Đến nay, Trung tâm có 191 viên chức, người lao động. Trong đó trình độ Đại học và sau đại học 146 viên chức. Đội ngũ cán bộ viên chức đơn vị đang từng bước phát triển đảm bảo cả về chất lượng, số lượng nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động ở nhiều lĩnh vực dự phòng như: Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, y tế trường học, sức khỏe lao động; phòng chống tai nạn thương tích; giám sát bảo đảm chất lượng nước



Người cao tuổi cần được chăm sóc và tư vấn sức khỏe

sinh hoạt; xét nghiệm an toàn thực phẩm, an toàn sinh học; quản lý, sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; phòng chống ký sinh trùng và côn trùng; khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; phòng chống HIV/AIDS; truyền thông giáo dục sức khỏe...

Hoạt động của hệ thống y tế dự phòng được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ tuyến tỉnh đến y tế cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh truyền nhiễm, khống chế dịch kịp thời, không để lây lan thành dịch, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh. Trong 5 năm qua, tình hình dịch bệnh đã có sự biến động một số dịch bệnh mới nổi như Đại dịch Covid-19, đậu mùa khỉ, Marburg... các nhóm dịch bệnh khác ổn định, toàn tỉnh chỉ xuất hiện một số ổ dịch nhỏ lẻ như: Bệnh than, cúm, bệnh dại, đau mắt đỏ, tiêu chảy, thủy đậu, viêm não Nhật Bản... được Trung tâm giám sát kịp thời, không để dịch lan rộng ra cộng đồng. Chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, vắc xin, nhân lực để chống dịch khi có dịch xảy ra.

Tính đến 31/12/2023, toàn quốc đã có 46/63 tỉnh đã thực hiện loại trừ bệnh sốt rét, còn 17 tỉnh chưa loại trừ, trong đó có Lai Châu. Là tỉnh nằm trong vùng Sốt rét lưu hành nặng, từ năm 2019-2023 dịch

sốt rét có diễn biến phức tạp, tập trung ở một số xã khó khăn của huyện Mường Tè, phát hiện được 409 ca ký sinh trùng sốt rét, chủ yếu là người dân tộc thiểu số La Hủ. Lai Châu đã loại trừ được 07/8 huyện, thành phố, còn huyện Mường Tè và số ca mắc đang đứng thứ 02 toàn quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung tâm tham mưu UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 2506/KH-UBND ngày 01/11/2019 phòng, chống và loại trừ Sốt rét theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 27/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Trung tâm tập trung tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiêm chủng trong toàn tỉnh. Phân bổ vắc xin, giám sát công tác được triển khai thường xuyên tại các xã, phường, thị trấn theo quy định.

Các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm từ tỉnh đến cơ sở như: Bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, Bướu cổ, bệnh Basedow, Tâm thần, Bệnh nghề nghiệp, Tim mạch, Ung thư, phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng; Y tế trường học.

Thực hiện tốt chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (SDDTE) trong toàn tỉnh, các tỷ lệ đều giảm so với năm 2019: Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi SDD cân nặng/tuổi giảm từ 20,35% xuống còn 16,69%; tỷ lệ trẻ em <5 tuổi SDD chiều cao/ tuổi giảm từ 27,98% xuống còn 22,9%.

Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS hiện nay so với dân số của tỉnh là 0,33% đạt mục tiêu

Nghị quyết của tỉnh đề ra là 0,35%. Tháng 5/2021, Lai Châu là một trong 03 tỉnh được Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) chọn mở cấp thuốc Methadone nhiều ngày, từ đó đã tạo thuận lợi cho bệnh nhân giảm thời gian đến cơ sở lấy thuốc. Hiện nay, toàn tỉnh có 8 cơ sở điều trị và 31 điểm cấp phát thuốc Methadone cho 2.077 bệnh nhân, trong đó 1.069 bệnh nhân được xét chọn cấp thuốc nhiều ngày mang về sử dụng tại gia đình.

Các hoạt động như: Khám chữa bệnh, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Xét nghiệm, Truyền thông GDSK... được thực hiện tốt và đạt chỉ tiêu giao.

Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ quản lý, năng lực chuyên môn, củng cố các tiêu chí nâng đơn vị lên hạng I. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động các chương trình Mục tiêu Y tế quốc gia, thành lập Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ của chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Dù vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của đơn vị luôn đoàn kết, kiên trì bám sát mục tiêu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trung tâm có 02 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Y tế năm 2019 và UBND tỉnh năm 2020, 2023 đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; Bằng khen của Bộ Y tế; UBND tỉnh tặng bằng khen cho các Tập thể và nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mai Hoa

Điểm sáng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng biên

Huổi Luông là xã biên giới, còn nhiều khó khăn của huyện Phong Thổ, có 21 bản, với nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Hà Nhì, Mông, Dao. Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: địa bàn rộng, phức tạp, dân cư sống rải rác, trình độ dân trí không đồng đều, song những năm qua, Trạm Y tế xã Huổi Luông luôn thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, góp phần giảm tải số bệnh nhân chuyển tuyến. Trạm nhiều năm liền đạt chuẩn theo bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã và bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Trạm Y tế xã Huổi Luông hiện có 3 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ và 1 cán bộ dân số. Xác định là tuyến đầu chăm sóc sức khỏe cho người dân và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao, ngay từ đầu năm trạm đã phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với trình độ chuyên môn của từng cán bộ, bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tận tình chăm sóc sức khỏe Nhân dân, những ca bệnh thông thường luôn được cán bộ



Cán bộ Trạm Y tế xã Huổi Luông (Phong Thổ) khám cho bệnh nhân

của trạm chẩn đoán, xử trí nhanh chóng. Đối với ca bệnh phức tạp, vượt quá khả năng được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không để xảy ra sai sót.

Y sĩ Lò Văn Tiệp, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Huổi Luông (Phong Thổ) cho biết: “Hàng năm, Trạm được cấp vật tư, trang thiết bị hỗ trợ khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn như: Máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường... Bên cạnh đó, Trạm còn thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong việc phòng, chống dịch bệnh, cán bộ thực hiện tốt 12 điều Y đức, từ đó tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân và nề nếp hoạt động của đội ngũ thầy thuốc ngày càng được nâng cao, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được cải thiện. Đội ngũ cán bộ Trạm luôn nỗ lực để người dân đến khám và điều trị đều cảm thấy thoải mái và yên tâm với tinh thần phục vụ chu đáo, tận tình”.

Song song với hoạt động chuyên môn, việc rèn luyện y đức thường xuyên được đội ngũ nhân viên y tế của Trạm chú trọng, không ngừng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh. Năm 2023, Trạm đã khám và điều trị cho trên 13.000 lượt người bệnh; đảm bảo triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên tới từng bản. Bên cạnh đó, Trạm thực hiện tốt công tác phân loại, theo dõi, quản lý người bệnh, phụ nữ có thai, người tàn

tật, người cao tuổi, các đối tượng mắc bệnh mãn tính không lây nhiễm. Những nỗ lực của cán bộ y tế nơi đây không chỉ khẳng định những chuyển biến tích cực trong kết quả công tác y tế hằng năm của xã, mà còn được minh chứng bằng tình cảm, sự tin tưởng của người dân nơi đây.

Ông Lò A Lý, bản Pô Tô (Huổi Luông) chia sẻ: “Bản thân tôi mắc bệnh tăng huyết áp nên thường xuyên đến Trạm Y tế để khám bệnh và lĩnh thuốc định kỳ. Cán bộ y tế khám và dặn dò rất chu đáo, mọi chi phí khám và thuốc men đều được bảo hiểm y tế chi trả, không phải thanh toán bất cứ khoản chi phí nào. Tôi thực sự rất tin tưởng vào cán bộ y tế tại Trạm. Thế nên khi tôi hay người nhà bị ốm thường ra Trạm y tế để được cán bộ y tế khám và chữa bệnh kịp thời”.

Bên cạnh đó, Trạm luôn bám sát chỉ tiêu kế hoạch giao để thực hiện tốt các Chương trình Mục tiêu y tế Quốc gia, công tác dự phòng. Do địa bàn rộng nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, trạm phối hợp với

các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đội ngũ y tế bản đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng bệnh trong mùa đông...

Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, thời gian tới cán bộ của Trạm cần được thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn để phát triển danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Phấn đấu để người dân có điều kiện được tiếp cận và hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, mọi người đều được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Nhiều năm qua, Trạm Y tế xã Huổi Luông là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Nhân viên y tế của trạm luôn đoàn kết, làm việc hết mình vì người bệnh, tạo sự tin tưởng cho đồng bào nơi biên giới./.

Nguyễn Hằng

+ Hoạt động thể thao kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Ngày 26/02, Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổ chức Giải kéo co Nam - Nữ và trò chơi Bịt mắt bắt vịt nhằm chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

Tham dự giải có 7 đội thuộc 7 tổ Công đoàn với đông đảo vận động viên là đoàn viên công đoàn thuộc các tổ công đoàn tham gia thi đấu ở 2 bảng. Sau 1 ngày thi đấu nhiệt tình, sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đặc biệt tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Kết thúc giải kéo co, Giải nhất thuộc về tổ Công đoàn Phòng chống bệnh truyền

nhiễm, HIV/AIDS; giải Nhì thuộc về tổ Công đoàn Dược - Xét Nghiệm; Giải 3 thuộc về tổ Công đoàn Tổ công đoàn các phòng chức năng; tổ công đoàn phòng khám Đa khoa đạt giải 4.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác; đồng thời thông qua đó để đoàn viên, CNVCLĐ có dịp giao lưu, học hỏi góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hồng Thơm - Ngọc Chân

Y tế thôn bản "cánh tay vươn dài" của hệ thống y tế cơ sở

Dược xem là mắt xích quan trọng, nhân viên y tế thôn, bản (YTTB) chính là những “cánh tay vươn dài” của hệ thống y tế cơ sở, họ đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng, nhất là nhóm dân cư đang sống ở vùng sâu, vùng xa, xa cơ sở y tế và khó tiếp cận các dịch vụ y tế. Họ đến với dân mọi lúc, mọi nơi và đã trở thành cầu nối giữa người dân với y tế cơ sở.

Nhân viên YTTB là những người trực tiếp và gần dân nhất làm nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sơ cứu ban đầu và chăm sóc các bệnh thông thường... góp phần giảm tải cho y tế cơ sở. YTTB là người ở tại địa bàn nên dễ nắm bắt được những diễn biến bất thường về tình hình dịch bệnh, môi trường tại địa phương mình, từ đó có cách tiếp cận và có những lời khuyên hoặc can thiệp kịp thời để có hướng giải quyết thiết thực và hiệu quả nhất. Đồng thời, họ trực tiếp vận động, hướng dẫn giúp cho cộng đồng nâng cao nhận thức, thực hành tốt và duy trì các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, với người dân miền núi, những bất lợi về khoảng cách chính là trở



Nhân viên y tế bản Hon I xã Bản Hon hướng dẫn bà con nhân dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh

ngại khiến họ ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế nên nhân viên YTTB chính là người được bà con tin tưởng tìm đến để trao đổi, tư vấn về sức khỏe. Trong tình trạng nguy cấp, nhân viên YTTB là người sơ cứu kịp thời trước khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Nhân viên YTTB đã đồng hành với cuộc sống sinh hoạt của nhân dân và khi công việc nhiều lên mỗi ngày cũng đồng nghĩa với việc họ đã đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Chị Điều Thị Quế, nhân viên y tế bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng (Nậm Nhùn) tâm sự: "Tôi tham gia làm y tế bản đã hơn 20 năm, dù gặp không ít khó khăn trong công việc nhưng tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ vì tôi thấy công việc này rất có ý nghĩa. Được bà con trong bản tin tưởng, tôi cảm thấy rất vui vì đã đóng góp một phần công sức cho y tế xã nhà. Ví như trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, là người sống tại bản nên tôi hiểu được hoàn cảnh của từng gia đình, biết được ai đang có ý định sinh thêm con, ai muốn dùng các biện pháp tránh thai từ đó có lời khuyên giúp họ ý thức hơn trong việc sinh đẻ có kế hoạch”.

Hiện nay, toàn tỉnh có 964 nhân viên YTTB hoạt động, đã qua các lớp đào tạo sơ cấp và được tập huấn về kỹ năng tuyên truyền giáo dục sức khỏe nên họ đã và đang trở thành những nhân tố quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và phòng

chống dịch bệnh tại cơ sở. Bên cạnh việc vận động người dân đến tham gia các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, các buổi tuyên truyền tại các trạm y tế xã hoặc tư vấn lồng ghép trong những buổi họp thôn, bản, các nhân viên YTTB còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động Nhân dân kiến thức phòng chống các bệnh có tính chất nguy hiểm như: Sốt rét, bệnh phong, tim mạch, dự phòng tai biến mạch máu não, tăng huyết áp ở người cao tuổi; phòng chống bệnh tay chân miệng; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em... Nhờ đó đã giúp người dân biết được những thông tin cơ bản để nâng cao sức khỏe.

Anh Tao Văn Sinh, bản Nà Sản, xã Bình Lư (Tam Đường) cho biết: "Trước đây người dân ở bản không quan tâm đến vệ

sinh môi trường, ăn uống không hợp vệ sinh nên ốm đau thường xuyên. Sau đó mời thầy mo về làm lễ cúng trị bệnh, vừa tốn kém tiền của mà bệnh lại không khỏi. Nhờ có cán bộ trạm y tế và đặc biệt là nhân viên YTTB đến tuyên truyền, vận động nên mọi người đã hiểu và thực hiện vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, ăn chín, uống sôi, khi ốm đã đến trạm y tế khám, chữa bệnh...".

Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, đặc biệt ở các thôn, bản vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn rất cần có sự khuyến khích, hỗ trợ thỏa đáng cho những đóng góp của nhân viên y tế thôn bản, từ đó tạo nên sự gắn bó lâu dài của họ đối với công tác y tế ở cơ sở./.

Bạch Mai

Phòng tiêm Safpo 28 Lai Châu mang lại lợi ích thiết thực trong công tác phòng bệnh cho Nhân dân

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 về Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu vào mục đích liên kết phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao. Trung tâm đã triển khai ký kết biên bản thương thảo với Công ty Cổ phần y tế Đức Minh về việc thành lập phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao theo đúng tiêu chuẩn GSP và GDP theo quy định của Bộ Y tế và quy trình ISO của Safpo.



Phòng tiêm Safpo 28 Lai Châu đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2024 và triển khai tiêm chủng dịch vụ các loại vắc xin phòng bệnh cho người lớn và trẻ em: Phòng bệnh Sởi - Quai bị - rubella, phòng bệnh cúm mùa, phòng bệnh viêm não Nhật bản, phòng bệnh Lao, phòng bệnh viêm gan B, phòng bệnh Bạch hầu - Ho gà - Uống ván - Bại liệt, phòng bệnh viêm gan A và viêm gan B, phòng bệnh Dại...

Tất cả các sản phẩm vắc xin có nguồn gốc rõ ràng từ các hãng sản xuất có tên tuổi trong và ngoài nước. Nguồn vắc xin chất lượng cao, được bảo quản nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hệ thống giá từng loại vắc xin được niêm yết tại điểm tiêm cụ thể, rõ ràng và ổn định, mang đến cho khách hàng giá cả hợp lý.

Để thực hiện có hiệu quả và đảm bảo an toàn, tại phòng tiêm Safpo bố trí đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế chuyên nghiệp, thân thiện và tận tâm, có 01 bác sĩ bác sĩ khám tư vấn, chỉ định; 01 điều dưỡng thực hiện tiêm chủng, và cán bộ đón tiếp. Safpo thực hiện quy trình tiêm chủng tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định Bộ Y tế như:

Trước khi tiêm chủng: Tư vấn, khám sàng lọc kỹ lưỡng để đảm bảo điều kiện sức khỏe bình thường, đủ điều kiện tiêm chủng. Nếu đối tượng tiêm chủng là trẻ em thì việc tư vấn sẽ được thực hiện với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Các bác sĩ sẽ tư vấn và giải thích rõ ràng, như trẻ cần tiêm mũi vắc xin gì, công dụng và lợi ích của vắc xin, thời điểm tiêm nhắc lại... Qua đó, cha mẹ cập nhật thêm thông tin và kiến thức tiêm phòng cho trẻ.

Trong khi tiêm chủng: Thực hiện tiêm theo đúng quy định, đảm bảo an toàn.

Sau khi tiêm chủng: Người được tiêm sẽ được theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm và gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng sẽ được hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe tối thiểu 24 giờ sau tiêm chủng.

Safpo 28 Lai Châu có cơ sở vật chất hiện đại, phòng theo dõi sau tiêm chủng được trang bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu; đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo về xử trí cấp cứu phản vệ nhằm đảm bảo xử lý kịp thời, đúng phác đồ khi có sự cố xảy ra. Phòng tiêm chủng thoáng mát,

có khu vui chơi cho trẻ, giúp trẻ có cảm giác thoải mái và có tâm lý tốt trước và sau khi tiêm chủng.

Đến ngày 17/3, Phòng tiêm Safpo 28 Lai Châu đã thực hiện tiêm được 931 liều, trong đó có tổng số 27 loại vắc xin tiêm phòng các loại.

Anh Nguyễn Văn Thành, xã San Thành, TP Lai Châu cho biết: "Ngay sau khi phòng tiêm đi vào hoạt động, tôi đã đưa 2 con đi tiêm phòng viêm não Nhật bản và phòng cúm. Đến đây, tôi thấy đội ngũ y, bác sĩ làm việc rất chuyên nghiệp, tư vấn tận tình, thực hiện tiêm chủng theo qui trình, đảm bảo an toàn, vì vậy tôi thấy rất yên tâm.

Không chỉ có anh Thành mà còn rất nhiều bậc phụ huynh sau khi đưa con em đến đây tiêm chủng đều rất hài lòng với dịch vụ của Safpo. Chị Lê Thị Nga, phường Tân Phong, TP Lai Châu tâm sự: Có phòng tiêm chất lượng như thế này, chúng tôi đưa con đi tiêm phòng cảm thấy yên tâm hơn; ngoài tiêm cho con, tôi còn tiêm cho bản thân và bố của tôi nữa, tôi sẽ giới thiệu với người thân, bạn bè về phòng tiêm để mọi người cùng biết và đến đến tiêm chủng phòng bệnh.

Có thể nói, việc triển khai phòng tiêm chất lượng cao và sử dụng các vắc xin an toàn, có hiệu quả sẽ làm cho người dân yên tâm hơn và có ý thức cao hơn trong việc chăm sóc sức khỏe đặc biệt là lĩnh vực tiêm phòng vắc xin góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Lai Châu và phòng chống được một số bệnh truyền nhiễm liên quan khác. Đặc biệt, với đội ngũ y, bác sĩ, chuyên gia tư vấn sẽ góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ tai biến cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Mai Hoa

Các bước tự làm xét nghiệm HIV tại nhà

Tự xét nghiệm là khi một người tự lấy mẫu bệnh phẩm, tự thực hiện xét nghiệm và tự đọc kết quả. Bạn có thể thực hiện việc tự xét nghiệm tại nhà hoặc bất cứ nơi nào mà bạn thấy thuận tiện và đảm bảo riêng tư. Tự xét nghiệm bằng dịch miệng hoặc lấy máu đầu ngón tay. Thực hiện dễ dàng và bí mật. Có kết quả chính xác sau 20 phút.

Sau khi bạn đăng ký tài khoản qua Website: “Tự xét nghiệm HIV Lai Châu” và nhận được bộ Kit của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gửi (Kit bao gồm: Túi đựng bộ dụng cụ xét nghiệm, tờ hướng dẫn và cái giá đựng ống nghiệm). Khi nhận bộ Kit nhớ kiểm tra và không sử dụng Kit nếu túi bị rách hoặc bất cứ vật phẩm nào đã bị vỡ, thiếu, hỏng hoặc đã bị mở; Kit đã hết hạn sử dụng; Kit từng được cất giữ ở nhiệt độ trên: 30°C

Cách tự làm xét nghiệm HIV bằng dung dịch miệng tại nhà: Trước khi xét nghiệm 30 phút, bạn không ăn, uống hoặc sử dụng các sản phẩm chăm sóc răng miệng (như nước súc miệng, kem đánh răng hoặc dải làm trắng răng) và hãy tìm một nơi thoải mái, yên tĩnh để làm không bị quấy rầy và bạn cần có điện thoại hoặc đồng hồ để tính thời gian.

Bạn lấy ống xét nghiệm và giá xét nghiệm, mở nắp ống xét nghiệm, cầm ống theo hướng thẳng đứng tránh bị đổ dịch ra

ngoài, để ống vào giá xét nghiệm. Sau đó mở lấy túi que xét nghiệm, không được cầm tay vào đầu lấy mẫu. Bạn cho que vào sát trên lợi của hàm răng trên, quét hết 1 vòng ở hàm trên sau đó quét 1 vòng ở hàm dưới (không quét vào răng và môi), sau đó cắm đầu lấy mẫu vào ống xét nghiệm, sau đó xem đồng hồ và hẹn sau 20 phút. Khi hết giờ, bạn nhìn vào que xét nghiệm, nếu có 1 vạch ở chữ C, là tình trạng HIV của bạn là âm tính (có nghĩa là bạn không bị nhiễm HIV 3 tháng trở về trước), còn nếu 3 tháng trở lại đây nếu bạn có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV thì bạn cần xét nghiệm lại sau 3 tháng nữa, tránh trường hợp chúng ta đang nhiễm HIV ở giai đoạn cửa sổ và xét nghiệm hiện tại chưa phát hiện được. Nếu que xét nghiệm cho 2 vạch (vạch ở chữ T đậm hoặc nhạt) bạn hãy liên hệ với các bạn tư vấn viên khoa Phòng, chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để được hỗ trợ. Bạn chụp lại kết quả xét nghiệm và tải hình ảnh này lên trên tài khoản của bạn trên Website: “Tự xét nghiệm HIV Lai Châu” (bạn phải tải kết quả thì mới có thể nhận được kit lần sau). Cách làm: Vào tài khoản của bạn/vào kết quả nghiệm/vào đơn hàng/chọn phương án của bạn/tải ảnh kết quả vừa chụp/đóng/bạn sẽ thấy kết quả đã cập nhật.

Hồng Hải - Mai Hoa

TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Sáng ngày 05/3/2024, Đảng uỷ Sở Y tế tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Văn Phi - Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. Tham dự và trao tặng Huy hiệu có đồng chí Bùi Tiến Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Thế Phong - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế; Bí thư các Chi, Đảng

bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế và toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở Y tế.

Đảng viên Vũ Văn Phi, sinh năm 1971, vào đảng ngày 20/01/1994, tại Đại đội 25, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn I thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, khi vừa tròn 23 tuổi. Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Sở Y tế. Với 30 năm tuổi Đảng, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, đồng chí Vũ Văn Phi đều phát huy phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu phấn đấu, rèn luyện, trau

dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Tiến Thanh - Bí thư Đảng bộ Sở Y tế chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những công lao, đóng góp của đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, sự nghiệp phát triển của Ngành Y tế. Đảng uỷ Sở Y tế đánh giá cao những cống hiến, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của Chi bộ Văn phòng và Đảng Bộ Sở Y tế. Với thành tích và bề dày kinh nghiệm của mình, đồng chí thực sự là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị, trong thời gian tới, đồng chí Vũ Văn Phi tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiên phong, gương mẫu của người

đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng cống hiến trí tuệ, công sức và sự nghiệp phát triển của Chi bộ Văn phòng Sở, Đảng bộ Sở Y tế và Ngành Y tế trong tình hình mới, luôn xứng đáng là người cộng sản tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đảng viên Vũ Văn Phi bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ Sở Y tế, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế đã tạo điều kiện để bản thân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong những năm qua và hứa tiếp tục cống hiến hết mình, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, không ngừng rèn luyện, phấn đấu xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng vững mạnh và phát triển, cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thái Sơn - Phương Thủy

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY, BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THĂM VÀ CHÚC MỪNG NGÀNH Y TẾ NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), sáng ngày 26/02, đồng chí Lê Đức Dục - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ y bác sĩ tại Sở Y tế.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí đã tặng hoa, gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức ngành Y tế, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân của đội ngũ cán bộ y tế các cấp trong tỉnh, khẳng định niềm vinh dự và nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng hết sức nặng nề của đội ngũ thầy thuốc và mong muốn đội ngũ thầy thuốc ngành Y tế tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”, đáp ứng

nguyện vọng của Nhân dân.

* Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ ngành Y tế. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã chúc mừng những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua và gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của các đơn vị y tế trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe cho lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp khám sức khỏe trong công tác tuyển quân, tham gia tốt trong việc động viên huấn luyện quân nhân dự bị và trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp giúp đỡ Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh trong việc chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của quân và dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hằng - Thái Sơn



Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu

Chiều ngày 25/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 5 năm thành lập (01/01/2019 - 01/01/2024). Dự Lễ Kỷ niệm có TTND, BSKKII. Bùi Tiến Thanh - Ủy viên BCH Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí: Nguyễn Công Huấn, Nguyễn Văn Đối - nguyên Ủy viên BCH Tỉnh uỷ, nguyên Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế; nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế; các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, lãnh đạo TTYT các huyện thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế, Trường Trung cấp Y tế Lai Châu; các đồng chí nguyên lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở Y tế.

TTUT, BSCKI. Trần Đỗ Kiên - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đọc diễn văn Lễ Kỷ niệm 5 năm thành lập đơn vị. Theo đó, Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND, ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Lai Châu trên cơ sở sáp nhập 7 đơn vị có cùng chức năng Y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế. Trong quá trình 5 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc Sở Y tế, sự giúp đỡ về chuyên môn của các Cục, Vụ, Viện Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong ngành, Trung tâm đã có sự phát triển toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhất là công tác y tế dự phòng, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Đến nay, Trung tâm có 191 viên chức và người lao động. Trong đó trình độ Đại học và sau đại học 146 viên chức. Đội ngũ cán bộ, viên chức đơn vị đang từng bước phát triển đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động ở nhiều lĩnh vực dự phòng như: Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng

đồng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, y tế trường học, sức khỏe lao động; phòng chống tai nạn thương tích; giám sát bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt; xét nghiệm an toàn thực phẩm, an toàn sinh học; quản lý, sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; phòng chống ký sinh trùng và côn trùng; khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; phòng chống HIV/AIDS; truyền thông giáo dục sức khỏe...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, TTND, BSKKII. Bùi Tiến Thanh đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong 5 năm qua. Đơn vị đã từng bước tháo gỡ khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày càng phát triển lớn mạnh, ngang tầm với các tỉnh bạn, được các cấp, các ngành đánh giá cao, nhận được nhiều hình thức khen thưởng cao quý. Chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, không có tử vong do dịch bệnh, xứng đáng là đơn vị đứng đầu trong công tác y tế dự phòng của tỉnh. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tham mưu kịp thời cho Sở Y tế, UBND tỉnh về các lĩnh vực y tế dự phòng; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức cán bộ, các khoa phòng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia, Tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống suy dinh dưỡng, các bệnh không lây nhiễm; đặc biệt là làm tốt công tác phòng, chống bệnh sốt rét tại huyện Mường Tè; bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, bảo hộ phòng chống dịch, các hóa chất xét nghiệm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch xảy ra theo các cấp độ; tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ tuyến y tế cơ sở khi cần thiết; thực

hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, tăng cường ký kết, hợp tác với các vụ viện Trung ương để hỗ trợ chuyển giao chuyên môn kỹ thuật; giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả các dịch vụ xã hội hóa y tế, dịch vụ tiêm chủng vắc xin chất lượng cao theo yêu cầu; xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục, hoàn thiện các tiêu chí, nhanh chóng nâng đơn vị lên hạng I.

Tại buổi lễ, TTUT, BSKKII. Nguyễn Văn Đối - Nguyên Ủy viên BCH Tỉnh, ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế đã phát biểu chia sẻ những

khó khăn, thuận lợi của đơn vị trong 5 năm qua và mong rằng thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần cùng với Ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Lãnh đạo đơn vị đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo, cũng như chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Y tế và xin hứa tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mai Hoa - Thái Sơn



Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Tỉnh ủy

Chiều 8/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu 8 huyện, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc cấp cơ sở.

Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở Y tế, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy; cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và Đảng viên.

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của 7 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh gồm: Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp

công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030.

Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Tỉnh ủy có ý nghĩa rất quan trọng. Sau Hội nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bạch Mai

**Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Y tế**

Sáng 21/2, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” tại Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; đồng chí Tao Văn Giót - Bí thư Huyện Đoàn Tam Đường, đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh); Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự buổi giám sát có TTND, BSKII. Bùi Tiến Thanh - Ủy viên BCH Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí phó giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Tại buổi giám sát, thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Theo đó, Sở Y tế đã bám sát quy định văn bản pháp luật, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức bộ máy của ngành được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, đều có chức năng, nhiệm vụ riêng về các lĩnh vực của ngành y tế quản lý, hiện đang hoạt động ổn định, hiệu quả. Thực hiện tốt

chỉ tiêu giảm số lượng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tính đến hết ngày 31/12/2023 là 14 đơn vị. Sở đã sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công có cùng chức năng Y tế dự phòng, kết quả giảm 7 đơn vị sự nghiệp.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế được tổ chức theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên tính đến hết ngày 31/12/2023: 2870 người; (tự đảm bảo chi thường xuyên 339 người trong đó 234 sự nghiệp, 105 hợp đồng theo ND 111). So với các mục tiêu đặt ra, số người hưởng lương từ NSNN giảm hàng năm đạt mục tiêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra.

Căn cứ quy định về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị đã xây dựng phương án tự chủ để trình cấp có thẩm quyền quyết định phân loại và giao thực hiện chế độ tự chủ.

Tuy nhiên, sau sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, số lượng cấp phó tại một số đơn vị chưa phù hợp với Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Việc bố trí nhân lực tại một số trạm y tế xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Việc kiện toàn một số chức danh trưởng phó khoa, phòng thuộc các đơn vị còn chậm. Số lượng viên chức cử đi đào tạo bác sĩ liên thông còn thấp. Tỷ lệ tự chủ kinh phí của các đơn vị sự nghiệp còn thấp; công tác xã hội hóa về y tế hạn chế, nên nguồn thu kinh phí từ khám chữa bệnh thấp...

Sở Y tế kiến nghị với các Bộ, ngành của Trung ương xây dựng, hoàn thiện các thể chế: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng

ngân sách nhà nước; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo lộ trình giá dịch vụ được tính đủ chi phí làm cơ sở để các đơn vị sự nghiệp công lập xác định mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định đơn vị sự nghiệp y tế công lập có 3 cấp phó, như: Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ, Phong Thổ... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lý do: các đơn vị trên có lĩnh vực hoạt động rộng, khối lượng công việc nhiều và quản lý trên 200 biên chế.

Phát biểu ý kiến tại buổi giám sát, đại

diện các phòng, đơn vị sự nghiệp đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các hoạt động chuyên môn sau khi sáp nhập.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần làm việc của Sở Y tế với Đoàn giám sát, đồng thời chia sẻ những khó khăn với Sở, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị bổ sung những nội dung đã triển khai, ban hành các quyết định, số liệu chứng minh; đánh giá khái quát hiệu quả sau sáp nhập. Tiếp tục tham mưu những nội dung đã kiến nghị với UBND tỉnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng các tiêu chí nâng hạng các đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra việc bác sĩ làm việc tại các Trạm y tế xã.

Hoa - Thúy

**LAI CHÂU TIẾP NHẬN BÁC SĨ HỖ TRỢ TỪ BỆNH VIỆN E**

Từ ngày 29/2 đến ngày 2/3, đoàn công tác Bệnh viện E do TS.BS Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E làm trưởng đoàn cùng đại diện Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) đã có chuyến công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ. Một trong những điểm đặc biệt trong chuyến công tác này, Bệnh viện E cử bác sĩ hỗ trợ chuyên môn cho cơ sở y tế ở Lai Châu nhằm chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa phương.

TS, BS. Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E đánh giá cao sự nhiệt tình, kết nối, hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện E và BVĐK tỉnh Lai Châu trong suốt nhiều năm qua. Nhận thấy nhu cầu đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của BVĐK hiện nay rất cần thiết, Bệnh viện E đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc, hỗ trợ nhằm nâng cao nghiệp vụ đối với các nhân viên y tế của Bệnh viện. Việc đào tạo,

chuyển giao kỹ thuật sẽ được thực hiện trên cả 2 phương thức: Cử cán bộ chuyên môn đi học tập, đào tạo tập trung tại Bệnh viện E và cử các bác sĩ của Bệnh viện E lên Lai Châu trực tiếp cầm tay, chỉ việc các chuyên ngành mũi nhọn theo phương thức 1 đối 1.

Tại buổi làm việc, BSKII. Đào Việt Hưng - Giám đốc BVĐK tỉnh báo cáo với Đoàn về thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực hiện có của đơn vị, nhu cầu phát triển chuyên môn, đồng thời mong muốn Bệnh viện E hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

BSKII. Bùi Tiến Thanh - Giám đốc Sở Y tế cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Bệnh viện E đối với công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chỉ đạo chuyên môn đối với các bệnh viện tuyến dưới, góp phần giảm bớt số lượng người bệnh chuyển tuyến, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

cho người dân. Việc hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở không chỉ góp phần nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ mà còn giúp cho người dân có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương. Các bác sĩ Bệnh viện E sẽ trực tiếp hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ, cùng với đó, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận với tinh thần trách nhiệm cao nhằm giúp cho BVĐK làm chủ những kỹ thuật cao trong thời gian tới.

Đoàn Bệnh viện E đã thăm quan các khoa, phòng trong bệnh viện và trao đổi trực tiếp một số nội dung chuyên môn, hội chẩn hỗ trợ từng khoa: Khám, hội chẩn chuyên khoa Tim mạch; Khám, hội chẩn chuyên khoa Răng - hàm - mặt...

Ngay sau khi làm việc, Bệnh viện E phối hợp với BVĐK tỉnh tổ chức lớp tập huấn Cập nhật chẩn đoán, xử trí ban đầu bệnh lý tim bẩm sinh cho hơn 40 học viên là các y, bác sĩ, điều dưỡng đang làm việc tại BVĐK tỉnh, Trung tâm Y tế Thành phố, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên và Tam Đường.

Kết luận buổi làm việc, TS, BS Nguyễn Công Hựu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Đa khoa đã đạt được, khẳng định việc hỗ trợ cán bộ của Bệnh viện E sẽ giúp cho BVĐK tỉnh nâng cao tay nghề, làm chủ các kỹ thuật góp phần nâng cao uy tín của bác sĩ và bệnh viện, giúp người bệnh yên tâm tin tưởng.

* Tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ. TS, BS Nguyễn Công Hựu đã trực tiếp khám, tư vấn cho những người bệnh mắc bệnh lý tim mạch. ThS. BSNT Nguyễn Văn Hiếu - Khoa Cơ xương khớp (Bệnh viện E) đã khám và cấp cứu cho người bệnh gãy cổ xương đùi. BSCKII Nguyễn Minh Châu - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh đã cùng TS, BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết

niệu và Nam học đã hội chẩn ca bệnh có khối u trong ổ bụng, nghi ngờ khối u từ mạc nối/ u xơ tử cung. Trung tâm y tế huyện Phong Thổ và Bệnh viện E tiếp tục hội chẩn ca vẹo cổ bàn chân hai bên ở trẻ sơ sinh... ThS Đỗ Thị Ngọc tiến hành giảng bài cho lớp Điều dưỡng về kỹ năng chăm sóc Điều dưỡng, giáo dục và truyền thông y tế cho các bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm.

BSCKI. Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế chia sẻ, sự đồng hành hỗ trợ về chuyên môn của các thầy thuốc Bệnh viện E từ nhiều năm nay đã giúp ngành Y tế Lai Châu có nhiều bước tiến hơn trong công tác khám, chữa bệnh như: chuyên khoa cơ xương khớp, phục hồi chức năng, tim mạch, ngoại tổng hợp... Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Bệnh viện E tiếp tục hỗ trợ nhiều bệnh viện khác ở Lai Châu.

ThS. BSNT. Nguyễn Văn Hiếu - Khoa Cơ xương khớp (Bệnh viện E) đã xung phong đến với Trung tâm y tế huyện Phong Thổ. BSCKI Dương Văn Quân - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ cho biết, hiện nay, trung tâm đã triển khai được một số kỹ thuật trong điều trị cho bệnh nhân như mổ kết hợp xương, mổ bóc u bã đậu, mổ ruột thừa, mổ lấy thai, bóc u xơ tử cung, buồng trứng, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh non tháng, đặt nội khí quản cấp cứu ngộ độc, cấp cứu ngừng tuần hoàn... Trung tâm mong muốn Bệnh viện E sẽ hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về các lĩnh vực: cơ xương khớp, mổ kết hợp xương các loại, siêu âm tim mạch, nội soi tiêu hóa và hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học...

Ngoài công tác khám chữa bệnh và hỗ trợ đào tạo tại Bệnh viện ĐK tỉnh Lai Châu và Trung tâm y tế huyện Phong Thổ, đoàn công tác Bệnh viện E đã tặng 20 suất quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Hằng - Phương Thủy

Bản tin Y tế Lai Châu



Thăm và chúc mừng công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 27/2, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn đến thăm và chúc mừng công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Sở Y tế, đoàn đã được nghe TTND, BSCKII. Bùi Tiến Thanh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Y tế báo cáo nhanh những kết quả và khó khăn của Ngành. Hiện nay, toàn Ngành có 2.768 công chức, viên chức, người lao động, trong đó có 613 bác sĩ, 110 dược sĩ... Năm 2023, Sở Y tế có 28/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác khám, chữa bệnh được chú trọng, tổng số lượt khám bệnh 1.133.062 lượt bệnh nhân. Toàn Ngành đã cử 89 công chức, viên chức đi đào tạo sau Đại học, cử trên 700 lượt công chức, viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Công tác nâng cao chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm, thực hiện, có 106/106 xã, phường, thị trấn có nhà trạm, 53 trạm y tế có bác sĩ, 100% số xã có Y sĩ Đa khoa. Có 88/106 xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Tổng số toàn tỉnh có 1.590 giường bệnh.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ngành Y tế trong những năm qua. Đồng thời, chúc công chức, viên chức ngành Y tế và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui, thêm yêu nghề, tiếp tục gắn bó, cống hiến cho nghề nghiệp cao quý mà mình đã lựa chọn..Đồng chí mong muốn toàn ngành đoàn kết, tâm huyết hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra và những nhiệm vụ mà tỉnh giao; giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức đội ngũ y, bác sĩ; chú trọng công

tác đào tạo chuyên sâu, chuyên ngành; quan tâm nâng hạng bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; đưa khoa học công nghệ, cập nhật kỹ thuật, phác đồ điều trị mới, công tác chuyển đổi số, làm tốt công tác phòng bệnh và khám, chữa bệnh...

Sau khi nghe báo cáo nhanh những kết quả đã đạt được của cán bộ, viên chức, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Bệnh viện Phổi tỉnh; Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh; Trạm Y tế xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Vũ Mạnh Hà ghi nhận, chúc mừng những kết quả và những cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ nhất là nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tạo sự hài lòng của người dân. Đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ; quan tâm, đào tạo nâng cao tay nghề đội ngũ y, bác sĩ nhất là đội ngũ trẻ, kế cận; chú trọng, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ; thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Lương Y như từ mẫu" tiếp tục chăm sóc bệnh nhân, nâng cao kỹ thuật, phác đồ để bệnh nhân nhanh khỏi bệnh; Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chăm sóc, tư vấn tốt về sức khỏe cho đội ngũ cán bộ tỉnh. Cập nhật chuyển giao công nghệ kỹ thuật mới...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng thành viên Đoàn công tác tặng lẵng hoa chúc mừng Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức, y, bác sĩ Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Trạm Y tế xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Nguyễn Hằng - Phương Thủy

Bản tin Y tế Lai Châu



Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Y tế

Ngày 19/3, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Chu Lê Chinh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn đã có buổi giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở Y tế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Về phía Sở Y tế tham dự buổi giám sát có TTND, BSCKII. Bùi Tiến Thanh - UVBCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí phó giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở.

Tại buổi giám sát, Đoàn được nghe Sở Y tế báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở” giai đoạn 2021 - 2025; Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định theo giai đoạn và từng năm, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể đến từng phòng chức năng và đơn vị trực thuộc. 100% các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện Ban Giám đốc Sở đã tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện, 100% các đơn vị trong ngành làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tham mưu với các cấp chính quyền cụ thể hóa vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sở Y tế kiến nghị đối với Chính phủ tiếp tục quan tâm Ngành Y tế Lai Châu được thụ hưởng các Dự án trong và ngoài nước để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, Bệnh viện vệ tinh và danh mục kỹ thuật. Bộ Y tế tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo trình độ chuyên môn,

năng lực quản lý cho cán bộ y tế cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện, viện chuyên khoa tuyến Trung ương tiếp tục giúp đỡ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên khoa sâu cho Ngành Y tế tỉnh về điều trị, dự phòng và y tế công cộng. Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất, kiến nghị với Chính phủ ưu tiên các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 về quy định mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; bố trí tăng nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch như: dịch bệnh Đại, Cúm A/H7N9, sốt rét...

Phát biểu ý kiến tại buổi giám sát, đại diện các phòng, đơn vị sự nghiệp đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các hoạt động chuyên môn trong những năm tiếp theo.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Chu Lê Chinh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần làm việc của Sở Y tế với Đoàn giám sát, đồng thời chia sẻ những khó khăn với Sở, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị bổ sung những nội dung đã triển khai, ban hành các quyết định, số liệu chứng minh; thực hiện tốt hơn nữa công tác tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em. Tiếp tục tham mưu những nội dung đã kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chất lượng y tế tuyến cơ sở, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, công tác đào tạo nguồn cán bộ y tế chuyên môn sâu...

Nguyễn Hằng - Thái Sơn